

การดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	กรอบเวลา การ ดำเนินงาน	แผน หรือ เป้าหมาย ที่ตั้งไว้	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ				
			สรุปผลการดำเนินงาน			การดำเนินงาน	ปัญหา-อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ไปตระบ ร้อยละ)	ยังไม่ ดำเนินการ		
<p>องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต</p> <p>1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสร้างและติดตามด้านความผูกพันของผู้เรียนกับสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจสอดแทรกในกิจกรรมระหว่างกระบวนการการเรียนการสอนและกิจกรรม/โครงการนอกหลักสูตร รวมถึงมีระบบและแนวทางสำหรับศิษย์เก่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากลับมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษาปัจจุบัน</p>	ปีการศึกษา 2557	ปีการศึกษา 2557	✓			<p>ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน เช่น การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ การเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ หัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว และการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา</p>	-

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	กรอบเวลา การ ดำเนินงาน	แผน หรือ เป้าหมาย ที่ตั้งไว้	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ				ปัญหา-อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
			สรุปผลการดำเนินงาน			การดำเนินงาน	
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ไปตระบ ร้อยละ)	ยังไม่ ดำเนินการ		
<p>องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา</p> <p>1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น เช่น ให้โควตาศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัด รวมทั้งควรเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาองค์กร</p> <p>2. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน</p>	<p>ปีการศึกษา 2557</p> <p>ปีการศึกษา 2557</p>	<p>ปีการศึกษา 2557</p> <p>ปีการศึกษา 2557</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เชิญศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรกล่าวคือได้เชิญศิษย์เก่าเป็นหนึ่งในสี่ท่านที่มาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ</p> <p>การเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ กับศิษย์ปัจจุบัน ในการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งจะมีการดำเนินการทุกภาคการศึกษา</p>	-	